
(สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
คร้ังที่  1/2565 

วันที่  19 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถ่ิน 

*************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นายวิลัย  วิลัยคำ  รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
4. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
5. นายไพรัช  วงศ์อุดม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  6. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  7. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  8. นางสาวพรพันธ ์ ทาจิตต์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  9. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  10. นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

11. นางราตรี  ศิริคุณ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  12. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  13. นายณรงค์  จันชะนะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  14. นายสุพจน์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่14 
  15. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

16. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  17. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 

ผู้ไม่มาประชุม  
   -   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางประภาพร  เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นางบังอร  คำพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นายสุริยา  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  4. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  5. นางสาวเพชรลดา อัมพร  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

6. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  7. นายพากเพียร  ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  8. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  9. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
ประธานสภา อบต.  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 25 สิงหาคมพ.ศ. 2565 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 พร้อมกับ 
ประธานสภา อบต. หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2565 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 มีมติ 

เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 16  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 
- งดออกเสียง -   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 –  
        2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสาร 
ท่ีให้กับสมาชิก อบต. ทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564   ถงึวันท่ี  30  กันยายน  2565 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 
รวม 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบกลาง 

รายจ่าย                             

งบกลาง 18,627,886.00 18,001,747.00 18,001,747.00 - - - - - -  - - - - 18,001,747.00 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

1,966,520.00 1,816,588.00 1,816,588.00 1,816,588.00 - - - - -  - - - - - 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 14,418,990.00 13,285,768.32 13,285,768.32 6,395,778.00 538,520.00 2,454,900.00 259,960.00 1,292,940.00 1,707,190.32  -  - 424,800.00 211,680.00 - 

ค่าตอบแทน 2,678,570.00 2,358,480.00 2,358,480.00 2,071,180.00 69,300.00 39,700.00  - 170,000.00 8,300.00  -  -  -  - - 

ค่าใชส้อย 3,846,500.00 3,268,120.42 3,268,120.42 521,333.05 601,598.00 731,540.00 81,040.00 60,050.00 874,310.00 2,772.37 35,780.00 250,497.00 109,200.00 - 

ค่าวสัดุ 3,335,064.00 2,754,990.06 2,754,990.06 344,049.40 204,611.00 989,505.14  - 39,566.00 567,963.52 554,845.00  - 39,950.00 14,500.00 - 

ค่าสาธารณูปโภค 757,860.00 715,928.40 715,928.40 669,811.29 - 46,117.11 - - -  - - - - - 

ค่าครุภณัฑ์ 602,530.00 602,230.00 602,230.00 517,230.00     85,000.00           - - 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 5,867,000.00 5,856,880.00 5,856,880.00 - - - - -  - 5,856,880.00 - -  - - 

รายจ่ายอื่น 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - -   - - - - 

เงินอุดหนุน 2,533,080.00 2,508,028.14 2,508,028.14   15,000.00 1,893,716.41 320,000.00 - 279,311.73   - - - - 

รวมจ่าย 54,664,000.00 51,198,760.34 51,198,760.34 12,365,969.74 1,429,029.00 6,155,478.66 746,000.00 1,562,556.00 3,437,075.57 6,414,497.37 35,780.00 715,247.00 335,380.00 18,001,747.00 

รายรับ                             

ภาษีอากร 530,000.00 836,778.02 836,778.02 - - - - - -   - - - - 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

187,300.00 328,664.50 328,664.50 - - - - - -   - - - - 

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 943,000.00 813,209.39 813,209.39 - - - - - -   - - - - 

รายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

75,000.00 74,630.35 74,630.35 - - - - - -   - - - - 

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,700.00 40.01 40.01 - - - - - -   - - - - 

รายไดจ้ากทุน   600.00 600.00                           

ภาษีจดัสรร 25,037,000.00 27,309,884.98 27,309,884.98 - - - - - -   - - - - 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 27,890,000.00 28,813,869.00 28,813,869.00 - - - - - -   - - - - 

รายรับ 54,664,000.00 58,177,676.25 58,177,676.25 - - - - - -   - - - - 

รายรับสุงกว่ารายจ่าย     6,978,915.91                       
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นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีใครสงสัยจะซักถามถึงการรายงานผลการติดตามและ 
ประธานสภา อบต. ประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครสงสัย 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1  

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงสาเหตุของการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 และระเบียบว่าด้วยการ 

เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
น.ส.เพชรลดา  อัมพร ได้ช้ีแจงถึงการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
หัวหน้าสำนักปลัด พ.ศ. 2566 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 มี 13 รายการ รายละเอียดตามเอกสาร 

ท่ีให้กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน สำหรับสาเหตุท่ีขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 
1. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ข้อความเดิม ไม่ได้เขียน “ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณเดือนธันวาคม 2564” จึงเพิ่มข้อความ
ใหม่ให้ถูกต้อง 

2. ครุภัณฑ์จัดหาโต๊ะอเนกประสงค์ , จัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ, ติดต้ัง
ผ้าม่าน, รถกระเช้าไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค, เล่ือยโซ่ยนต์, โทรศัพท์เคล่ือนท่ี, เต็นท์
สนาม, โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 
จำนวน 1 ซุ้ม เป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ข้อความ
เดิมไม่ได้เขียน “เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ให้ ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้น หรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่าง
ประหยัด” จึงเพิ่มเติมใหม่ให้ถูกต้อง ตามความหมายของ “ค่าครุภัณฑ์” ตามท่ี     
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช้ีแจง เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ครุภัณฑ์จัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง ข้อความเดิมไม่ได้เขียน “ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณเดือนธันวาคม 64” จึงเพิ่มเติมใหม่
ให้ถูกต้อง  
ซึ่งการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดได้ช้ีแจงถึงสาเหตุของการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
ประธานสภา อบต. งบประมาณและระเบียบว่าด้วยการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ มีสมาชิก  

อบต. ท่านใดท่ีจะลุกอภิปรายขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 หรือไม่ 
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มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขเปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- อนุมัติ        16  เสียง 
- ไม่อนุมัติ          -   เสียง 
- งดออกเสียง          -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  บัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        โอนคร้ังที่ 1 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีได้ชีแจงถึงเหตุผลของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โอนลด  แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : ก่อสร้าง งบลงทุน  ประเภท 

รายจ่าย : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกหนองหัวลิง บ้านหัวเรือทอง  
หมู่ ท่ี  16 งบประมาณ ท่ีอนุมั ติ  500,000.- บาท โอนลด 500,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 
โอนเพิ่ม  แผนงาน : การเกษตร  งาน : ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกหนองหัวลิง บ้านหัวเรือทอง  
หมู่ท่ี 16 โอนเพิ่ม 500,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 500,000.- บาท 
สาเหตุท่ีขอโอนเพิ่ม  เป็นการโอนต้ังให้ถูกแผนงานและงาน สำหรับรายละเอียดท่ีขอโอน
งบประมาณก็ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 
ท่ีอยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่านและการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้ช้ีแจงถึงสาเหตุการโอนงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการ 
ประธานสภา อบต. โอนงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยท่ีจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประธานสภา อบต. โอนครั้งท่ี 1 เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

- อนุมัติ        16  เสียง 
- ไม่อนุมัติ          -   เสียง 
- งดออกเสียง          -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง  การจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ 
       ที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงการจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ประธานสภา อบต. ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น 
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น.ส.บุษกร  อยู่ช่า ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ท่ีขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6(4) (ก) จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางบุญทัน  เช้ือชัย  บ้านเลขท่ี 6 หมู่ท่ี 15 ตำบลหัวเรือ เรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

จำนวน 6,000.- บาท (กรณีรับเงินบำนาญพิเศษ) โดยปัจจุบันเงินท่ีเรียกคืนอยู่ใน
เงินสะสม 

2. พันจ่าอากาศเอกวิชัย มุ่งสิน  บ้านเลขท่ี 97 หมู่ 8 ตำบลหัวเรือ เรียกคืนเงินเบี้ย
ผู้สูงอายุ จำนวน 6,000.- บาท (กรณีรับเงินบำนาญ) โดยปัจจุบันเงินท่ีเรียกคืนอยู่
ในเงินสะสม 

3. นายสาคร  โพธิ์ศรี  บ้านเลขท่ี 26 หมู่ 4 ตำบลหัวเรือ เรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
จำนวน 8,400.- บาท (กรณีรับเงินบำเหน็จรายเดือน) โดยปัจจุบันเงินท่ีเรียกคืน  
อยู่ในเงินสะสม 

รวมเป็นจำนวนเงินท่ีเรียกคืนจากผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เป็นเงินท้ังส้ิน  
20,400.- บาท  

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0810.6/ว6899 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565 เรื่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีความซ้ำซ้อนกับ
สวัสดิการอื่น ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น 
1. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับ
และมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 , 95 และ 96 โดย
ถือปฏิบัติดังนี้ ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น เอกสารตามท่ีสมาชิก อบต. ได้รับ 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนำไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
ปลัด อบต.                   จำนวน 18,142,766.04 บาท
   หัก  สำรองตามระเบียบ          จำนวน 9,794,035.- บาท 
   บวก เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 19,824.- บาท 
   คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนำไปใช้ได้ จำนวน 8,368,555.04 บาท 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงการจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข 
ประธานสภา อบต ปัญหาผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น มีสมาชิก อบต.ท่านใด 

ท่ีจะอภิปรายขอให้ยกมือ 
 



นายมณี  รุ่งเรือง  ได้อภิปรายว่าเมื่อจ่ายเงินคืนให้ท้ัง 3 คนแล้วเขาจะได้รับเงินเบ้ียผู้สูงอายุอีกต่อไป 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 หรือไม่ 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ตอนนี้เราไม่ได้จ่ายเอง กรมบัญชีกลางเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุแต่ละราย 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน  
ประธานสภา อบต. 20,400.- บาท กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรียกคืนเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

แล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือนำเข้าเป็นเงินสะสมหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน  

20,400.-บาท กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรียกคืนเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแล้ว
และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือนำเข้าเป็นเงินสะสม ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ        16  เสียง 
- ไม่อนุมัติ          -   เสียง 
- งดออกเสียง          -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์จากองค์การบริหาร-         
        ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ช้ีแจงถึงความจำเป็นในการจะขอรับโอน
ประธานสภา อบต. รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
นางประภาพร  เลาหะวนิช ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงเหตุผลในการจะขอรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์  
นายก อบต.หัวเรือ จำนวน 2 คัน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าจะนำมาใช้ในกิจการท่ีอยู่ 

ในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล การปรับปรุงถนนลูกรังในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ การตัดหญ้าสองข้างทางของถนนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือและกิจการด้านการเกษตร เช่น การปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ปลัด อบต. การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่าก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยนายกของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ผู้ได้รับแต่งต้ังจะต้องไปตรวจสอบพัสดุว่าการรับจ่ายถูกต้อง
หรือไม่ พัสดุคงเหลือมีค้างอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด  เส่ือม
คุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เส่ือมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป    
ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการ 
เส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ ก็ให้นายกของแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ังการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป  การจำหน่ายพัสดุมี 
4 วิธี 

1. ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน 
2. แลกเปล่ียน 
3. โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสถานสาธารณกุศล 
4. แปรสภาพหรือทำลาย 
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สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดหามา
ต้ังแต่วันท่ี 19 มกราคม 2550 ราคา 499,500.- บาท แสดงว่าได้ใช้งานมาแล้ว    
เป็นระยะเวลา 15 ปี ก็ขอให้พิจารณาในการซ่อมบำรุง ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
รับโอนมาแล้ว เอกสารรายละเอียดตามท่ีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับตามใน
หนังสือเชิญประชุม 

น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้ช้ีแจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ผู้อำนวยการกองคลัง พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 4 การจำหน่ายพัสดุ ข้อ 215 การได้รถมาแล้วก็จะมีภาระ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน คือ การจัดหาพนักงานขับรถ, การซ่อมบำรุงรถท่ีหมดอายุการใช้งาน 
นายเจริญ  อุลัยศรี ขอสนับสนุนในการรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์มาใช้งานกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 หัวเรือ ถึงแม้รถฟาร์มแทรกเตอร์จะมีอายุการใช้งานมาแล้ว 15 ปี ก็คิดว่าน่าใช้งานได้  

ถ้ามีการซ่อมบำรุงมากเกินไป เราก็ไม่ใช้ ก็จำหน่ายขายทอดตลาด นำเงินมาเป็นรายได้ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

นายวิลัย  วิลัยคำ  รถฟาร์มแทรกเตอร์ท่ีจะรับโอนมา จำนวน 2 คัน ยังมีค่างวดท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิก อบต.หัวเรือ หัวเรือจะต้องจ่ายด้วยหรือไม่ 
นางราตรี  ศิริคุณ  ไม่เห็นด้วยที่จะรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพราะอายุการใช้งานก็มากแล้ว เด๋ียวเรา 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 รับมาจะเป็นภาระในการซ่อมบำรุง ถนนในตำบลของเราก็ดีอยู่แล้ว การตัดหญ้าสองข้าง 

ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือของเราก็สนับสนุนน้ำมันให้แต่ละหมู่บ้านตัดหญ้า 
อยู่แล้ว  

นายมณี  รุ่งเรือง  ขอสนับสนุนในการรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า ได้ไปดูรถฟาร์มแทรกเตอร์กับนายวิรชัย  หอมหวล  
ผู้อำนวยการกองช่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วที่จะรับโอนมาก็อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน 

ได้ดีน่าจะไม่ได้มีการซ่อมบำรุงมากอย่างท่ีเรากังวล 
น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์ ก็ขอสนับสนุนในการจะรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์ แต่ก็วิตกเวลาบ้านอ้นมายืมรถฟาร์ม 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 แทรกเตอร์ไปใช้งานแล้วเกิดชำรุดมาจะให้บ้านอ้นซ่อมแซมให้คืนสภาพปกติก็คงจะไม่มี 

เงินซ่อมแซมให้ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ก็ได้ตอบช้ีแจงในเรื่องระเบียบพัสดุในการยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ 
ปลัด อบต.  และการรับโอนพัสดุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหัวเรือจะต้องให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะรับโอนพัสดุนั้นมา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ภายหลังจะไปให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบไม่ได้ 

นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในการรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์จาก 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์จากองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   1  เสียง ได้แก่ นางราตรี  ศิริคุณ สมาชิก อบต. หมู่ 11 
- งดออกเสียง   -   เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ือง อื่นๆ 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ช้ีแจงให้สมาชิกสภา อบต.ทุกคนได้รับทราบในการเข้าเวรในช่วงวันท่ี 29 ธันวาคม 65 –  
ประธานสภา อบต. 4 มกราคม 66 มีสมาชิก อบต. ทุกท่านจะได้เข้าเวรคนละ 2 ครั้ง สมาชิก อบต. หัวเรือ 

ท่ีเป็นสุภาพสตรีจะได้เข้าเวรตอนกลางวันและการส่งรายงานการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2, 3, 5 ให้ส่งวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 และการลงทะเบียนคนพิการ
แล้วจะได้เงินตอนไหน 

นางบังอร คำพันธ์ ได้ช้ีแจงเรื่องการแข่งขันกีฬาในวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 จะมีด้วยกัน 4 สี ก็จะให้ 
รองนายก อบต.  สมาชิก อบต.ทุกท่านได้จับฉลากว่าแต่ละท่านจะได้อยู่สีไหนแล้วจะมีการจับฉลาก 

แลกของขวัญปีใหม่มูลค่าคนละ 300.- บาท เป็นอย่างน้อย  
น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ ได้กล่าวขอบคุณนายก อบต. ท่ีได้ออกหนังสือรับรองในการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 จำนวน 6 ต้น และอยากจะขอรายช่ือผู้บริหาร , สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าท่ี อบต. 

ทุกท่าน ในการทำบุญผ้าป่าด้วย 
นายทวี  สุบุญ  ได้ช้ีแจงในการจัดหาซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้จัดหาเล่ือย 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 โซ่ยนต์ท่ีมีคุณภาพด้วย 
นายสมพงษ์  หอมหวล ได้ช้ีแจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2565 ท่ียังไม่ได้ดำเนินการตอนนี้อยู่ในขั้นตอน 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ไหนแล้ว อยากให้รับดำเนินการ ถ้าจะมีการจ่ายขาดเงินสะสมอีกในปี 2566 ก็ขอให้ 

หมู่ท่ี 12 ก่อน ถ้าเป็นเหมือนอย่างปี 65 ก็จะได้ดำเนินการในปี 66 
นายวิลัย  วิลัยคำ  ในการเข้าเวรยามในช่วงปีใหม่ อปพร. ได้ฝากมาให้ฝ่ายบริหารได้จัดหาทีวีให้ด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
นายมณี  รุ่งเรือง  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า อยากให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้มาพร้อมกันตามหนังสือ 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 เชิญประชุม เพื่อจะได้เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกัน 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้ตอบช้ีแจงการดำเนินการพัสดุในการจ่ายขาดเงินสะสมปี 65 ให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายสุริยา  สายแวว ได้ช้ีแจงในการแจกผ้าห่มกันหนาวของสโมสรไลอ้อนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
เลขานุการนายก อบต. 
นางประภาพร  เลาหะวนิช ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก อบต. ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
ประธานสภา  
ปิดประชุม  เวลา  14.30 น. 

 
 

 (ลงช่ือ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      ( สุชาติ  วรรณภูชา ) 

          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นเหลักฐาน 

   
 

(ลงช่ือ)      
               (นายเจริญ  อุลัยศรี) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)   
                    (นายปริญญา  สายแวว) 

               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

(ลงช่ือ)    
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายจันทบาล  สีงาม) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


